

## ***Sinh Hoạt Hội TQLC Nam CA.***

Sau khi in ấn phân phối xong ĐDSST 2023 tới các Hội TQLC địa phương, tới các thân hữu yểm trợ TPB/TQLC và các địa chỉ riêng, MX Trưởng Ban "Khuân Vác" Quách Ngọc Lâm như trút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng bèn thưởng công cho các thành viên khuân vác, đóng gói vận chuyển một ly café tại Lan Hương quán, có anh chị Cổ Tấn Tinh Châu tham dự.

Trong tấm hình trên đây, từ trái sang phải:

Hàng ngồi: MX Hội Phó Phan Bửu Ngọc, Tô Văn Cấp, Phan Văn Đông, Hội Trưởng Võ Thanh Sang, Tổng Hội Phó Vũ Trọng Oánh, anh chị Tinh Châu, Trưởng Ban "Khuân Vác" Quách Ngọc Lâm.



Hàng đứng: Trưởng Ban Nghi Lễ Nguyễn Minh Đức, Phan Văn Đông, Chuyên chở Trần Văn Thuận, Trần Cường, Ngô Hồng Hà, tin tức Nguyễn Văn Nên.

Ngoại trừ Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và MX Tô Văn Cấp là kẻ đến sau, Trâu chậm uống nước đục, còn tất cả các thành viên trên đây là những MX sinh hoạt với Hội TQLC từ những ngày đầu tiên cho tới nay (7/2023), và hiện là các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội TQLC Nam CA. Một ban chấp hành "đứng đầu gió", không ngại khó, ngại khổ để bảo vệ danh dự Màu Cờ Sắc Áo TQLC.

*L-R: Châm, Đông, Ngọc, Việt, Cáp, Sang, Oánh, Cáp Việt đang xem lại những ưu khuyết của ST 2023*



Ngoài các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội, còn có Tổng Hội Trưởng Nguyễn Trung Việt (nón đỏ), Tổng Hội Phó Vũ Trọng Oánh cùng đến tham dự, THT Việt nói:

*-Chúng tôi tuy là Tổng Hội Trưởng và Phó của Tổng Hội, nhưng với Hội TQLC Nam CA, chúng tôi chỉ là một thành viên của hội, cho nên sau khi lo việc của Tổng Hội xong, chúng tôi sẵn sàng tiếp tay với hội địa phương*

Quá đúng, hiện tư gia của Trung Việt rộng rãi, có kho chứa ST không sợ nắng mưa mỗi khi nhận về vài chục thùng sách về và đây cũng là địa điểm phân phối ST, Trung Việt lo in các tickets gửi ST sao cho đúng và đủ địa chỉ người nhận.

Cái khó của MX Hội Trưởng TQLC Nam CA là làm sao điều động, thực ra là "năn nỉ" các hội viên tình nguyện tham dự họp mặt với các hội đoàn quân đội trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, mỗi cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật) đều có từ 2-3 cuộc họp mặt của KQ, HQ, ND, BĐQ, PB, TG v.v.. Chỉ cần mỗi một TQLC đại diện tham dự một hội cũng cần tới 5-6 người, do đó Ban Chấp Hành lại chia nhau ra mà gánh vác.

Hội TQLC trực thuộc Tổng Hội TQLC nên Hội Trưởng phải chấp hành chủ trương và đường lối của Tổng Hội.

Nhưng Hội TQLC Nam CA cũng là thành viên của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, nên Hội Trưởng cũng phải sinh hoạt với tập thể này trong công cuộc chống cộng và sin hoạt cộng đồng, do đó Hội Trưởng TQLC Nam CA cần có một cái nhìn chính xác, hành động đúng và đủ sao cho các đơn vị bạn nề phục.

Hội TQLC Nam CA cần đi đúng và đủ trong nhiệm vụ đối nội và ngoại, đó là cái khó của Hội Trưởng TQLC Nam CA.  
Dẫu bất đồng, nhưng không bất hoà, đó mới là TQLC VN



***Hội TQLC Nam CA tham dự ngày Quân Lực 2023 tại Tượng Đài.***

***L-R: Vũ Hiếu, Dũng Trí, Thanh Sang, Trọng Oánh, Minh Đức, Văn Nên, Văn Cấp, Văn Đông, Hoàng Vân, Văn Diệp,?, Văn Thuận, Bửu Ngọc.***

***Tham dự  
ngày 30/4.***

***R-L:  
Thanh Sang, Khải Bình,  
Văn Cấp, chị Kim Tiên***



\*\*\*\*\*